
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 1   ประจ าปี  2560 

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 

------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
  1. นายโสภณ  อินทร์จินดา  ประธานสภาเทศบาล 
  2. นางปัณรส    แช่มใส   รองประธานสภาเทศบาล  

3. นายบุญยิ้ม          น้อยนารถ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายสมบัติ  พุกนิลฉาย  สมาชิกสภาเทศบาล 
  5. นายบุญรุ่ง    วรหาญ   สมาชิกสภาเทศบาล    
  6. นายด ารงค์          เกตุแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
  7. นายประสิทธิ์  จันทร์ดี   สมาชิกสภาเทศบาล 
  8. นางสมศรี    เกตุแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
  9. นายนิพนธ์  ศิริวัลย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
          10.นายสร้อย  น้อยนารถ  สมาชิกสภาเทศบาล 

11.นายประสงค์   โพธิ์อ่ิม   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสุพจน์    รัศมี   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. จ่าเอกมนัส  ประคองโพธิ์ทอง  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่  
1. นายบุญเชิญ          ข าสาคร   นายกเทศมนตรี 
2. นายเฉลา          ใจดี   รองนายกเทศมนตรี 
3. นางสาวภู่ศรี    เกตุแก้ว   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวิทยา          วรวงษ ์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายภานุวัชร  รัศมี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นางสาวสุดารัตน์ เหลืองโสภากร  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นางรสสุคนธ์   ทองบุญ   รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
8. นายสมทรง  ข าสาคร   รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง 

          9. นายนาทกมล  มณีกุล   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 

 
รายงานการประชุม 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการได้ตรวจสอบลายมือชื่อจากสมุดลงชื่อเข้าประชุมสภา   
เห็นว่าสมาชิกลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณ  และเชิญสมาชิกเข้าประชุมประจ าที่       
ทีจ่ัดไว้ในห้องประชุมสภา  และได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าว
เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
 
 



 ๒ 

 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   ขอกล่าวสวัสดี  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1  ประจ าปี พ.ศ.  
2560  เมื่อท่านทั้งหลายพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมและเชิญเลขานุการได้
อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 
 

จ่าเอกมนัส  ประคองโพธิ์ทอง  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ประกาศจังหวัด
เลขานุการสภาเทศบาล  สมุทรสาคร  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  สมัยวิสามัญ   

สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60 
     ตามที ่อ าเภอบ้านแพ้วรายงานว่า  นายกเทศมนตรีต าบลเกษตร 

พัฒนา ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕60  ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน  2560 เป็นต้นไป 
โดยมีก าหนด 15  วัน เพ่ือพิจารณาขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการ
จ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ต่อสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา เนื่องจากขณะนี้ไม่อยู่ในสมัยประชุม
ประจ าปีของสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  26  แห่งพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ.  2496  และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบข้อ  36 (2)  แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จึงให้เรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2560   

    ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน  2560 เป็นต้นไป โดยมีก าหนด 15  วัน 
 

     ประกาศ ณ วันที่  14  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
       

ประภัสสร์  มาลากาญจน์ 
                    (นายประภัสสร์  มาลากาญจน์) 
                       ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ด้วยเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล  เกษตรพัฒนา  สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ือขอความ 

เห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560  จึงขอเรียนให้ 
ทุกทา่นได้รับทราบ  
 

ที่ประชุม   รับทราบ  



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  
สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  29  เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ไดแ้จกส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล   ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบล่วงหน้าแล้วขอให้ท่านได้ตรวจสอบว่าเป็นไปตาม 

ที่ได้ประชุมกันไว้หรือไม่ 
 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  
 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด  ขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
  
มติที่ประชุม   -  รับรองรายงานการประชุม -  
   (สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ยกมือรับรองรายงานการประชุม) 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   เพื่อทราบ 
 

- ไม่มีเรื่องใดๆ ในระเบียบวาระนี้ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

4.1 ญัตติขอความเห็นชอบ การจ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  

 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   ด้วยผู้บริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขอเชิญแถลงต่อ 

ที่ประชุม 
 
นายบุญเชิญ   ข าสาคร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา    
นายกเทศมนตรี   ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง   

ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2560 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
     เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การจ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
เนื่องจากมีความจ าเป็น และเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น 



 ๔ 

 
เหตุผล 

     เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่เพ่ืออุดหนุนให้แก่หน่วยงาน
ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลฯ ตามกฎหมาย รายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน โครงการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 อ.บ้านแพ้ว การจัดงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

100,000 

 

     เนื่องจาก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    มาตรา 67 ทวิ ก าหนดว่าการจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรา 67 (8) เทศบาลจะ 
    กระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด  
    อนุมัติ 
 

     ด้วยเหตุนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การจ่ายเงินอุดหนุน งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นมาเพ่ือเสนอสภาเทศบาลพิจารณา 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา               จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อสงสัยใดๆหรือไม่   ถ้าไม่มีขอให้
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา  และขอมติจากท่ีประชุมในเรื่องดังกล่าวด้วย  
 
มติที่ประชุม    ได้พิจารณาเรื่องนี้กันอย่างละเอียดรอบคอบเป็นเวลาพอสมควร   
    โดยพิจารณาเห็นว่าการจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการดังกล่าวด าเนินการตาม 
    ภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ตามกฎหมาย และเพ่ือให้เกิด 
    ประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น จึงลงมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติให้ 

ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
 
4.2. ญัตติพิจารณารับมอบเครื่องพิมพ์เอกสาร    

 
นายโสภณ  อินทร์จินดา        ด้วยผู้บริหารได้เสนอญัตติขอให้สภาเทศบาลพิจารณารับมอบ 
ประธานสภาเทศบาล   เครื่องพิมพ์เอกสาร กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ่น ขอเชิญแถลงต่อท่ีประชุม 
 
 
 



 ๕ 
 

นายบุญเชิญ   ข าสาคร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา    
นายกเทศมนตรี   ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  ขอเสนอญัตติ เรื่อง  

พิจารณารับมอบเครื่อง พิมพ์เอกสาร กรณีมีผู้มอบให้เทศบาลต าบลเกษตร
พัฒนา  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

 

หลักการ 
     เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา พิจารณารับมอบเครื่องพิมพ์ 

เอกสาร  กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 

เหตุผล 
     ด้วย นางสาวพัทธนียา  ศิริเหลืองทอง อยู่บ้านเลขที่ 51 ถนน 
    แสงชูโต 5/2 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ยื่นความ 
    ประสงค์ขอมอบเครื่องพิมพ์เอกสาร ตราอักษร HP Laser jet รุ่น M402dn  
    จ านวน 1 เครื่อง มูลค่า 4,500 บาทให้แก่เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ไว้ใช้ 
    ราชการในกองคลัง เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 3 ต าบลเกษตรพัฒนา  
    โดยไม่คิดมูลค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ 

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 9 บัญญัติ
ว่าในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีดังกล่าว
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนาแล้ว เทศบาล
ต าบลเกษตรพัฒนาจะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 
 

ด้วยเหตุนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอพิจารณารับกรรมสิทธิ์
เครื่องพิมพ์เอกสาร กรณีมีผู้อุทิศให้ ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นมาเพ่ือเสนอ
สภาเทศบาลพิจารณา 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา               จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อสงสัยใดๆหรือไม่   ถ้าไม่มีขอให้
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา  และขอมติจากท่ีประชุมในเรื่องดังกล่าวด้วย  

 
มติที่ประชุม    ได้พิจารณาเรื่องนี้เป็นเวลาพอสมควร  โดยพิจารณาเห็นว่าการ 

รับกรรมสิทธิ์เครื่องพิมพ์เอกสารกรณีมีผู้อุทิศให้ดังกล่าว เป็นประโยชน์ใน 
งานราชการ  จึงลงมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติให้รับกรรมสิทธิเครื่องพิมพ์
เอกสาร กรณีมีผู้อุทิศให้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ 
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 9 



 ๖ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง   อ่ืนๆ 
   เรื่อง   การบริหารงาน 

นายโสภณ  อินทร์จินดา               ด้วยผู้บริหารขอแจ้งการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล เพ่ือให้
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
นายบุญเชิญ   ข าสาคร   ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมใน วันนี้ เพ่ือ
นายกเทศมนตรี   พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560   
ส าหรับโครงการ ปี 2560 ขณะนี้ได้ให้ทุกกอง /งาน ของเทศบาล

ต าบลเกษตรพัฒนา ส ารวจเงินงบประมาณเหลือจ่าย ในหมวดต่างๆ มา
พิจารณาการด าเนินการ  เป็นวงเงินงบประมาณ 4,300,000 บาท สามารถ
ด าเนินโครงการได้ท้ังสิ้น 7 โครงการ  ส าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน ในขณะนี้ คือ โครงการก่อสร้างถนน คส ล.ซอยนายนิล  ชูชาติ ถึง
บริเวณบ้านนายชลอ  เรืองรอง  หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สมุทรสาคร 
1) โครงการปักเสาพาดสายขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า 3 เฟส  

บริเวณประตูน้ าคลองตันถึงบริเวณวัดบางยาง หมู่ที่ 1 โครงการนี้ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคประมาณการ เรียบร้อยแล้ว 

2) โครงการปักเสาพาดสายขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า 3 เฟส  
ซอยเทศบาล 15 สองพ่ีน้อง และซอยนายสุเทพ เกตุแก้ว รวม 1 ทางแยก  
หมู่ที่ 2 ซึ่งโครงการนี้ อยู่ระหว่างการประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุก
ท่านได้รับทราบ และเข้าใจถึงการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาลด้วย  หากพบ
ปัญหาใดๆ จะได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ต่อไป  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ขอแจ้งการนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประธานสภาเทศบาล  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการ

ประชุม  

                              เลิกประชุมเวลา  10.40 น. 
 
 

ลงชื่อ จ.อ.            ผู้จดรายงานการประชุม 
                          (มนัส  ประคองโพธิ์ทอง) 


